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ข่าวประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 

“มศว”  ตือ๊ทบทวนแจกแทบ็เล็ตจีย้ดึประโยชน์เดก็ 

 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตื๊อกระทรวงศึกษาธิการ 

ทบทวนผลการศึกษาวิจัยแจกแทบ็เล็ต ชีแ้จกเด็ก ป.4 ดีกว่าแจกเด็ก ป.1 จีย้ึด
ประโยชน์เดก็... 

ผศ.นพ.เฉลิมชยั บญุยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลา่วกรณี ศ.ดร.สุ

ชาติ ธาดาธํารงเวช รมว.ศึกษาธิการยืนยนัจะแจกแท็บเล็ตให้นกัเรียน ป.1 ตามแผนและนโยบายรัฐบาล 

ข่าวจากหนังสือพมิพ์ไทยรัฐ  ฉบับประจาํวันที่  ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕  หน้า    

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมัพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสือ่สิง่พมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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โดยไมส่นใจผลงานการศกึษาแท็บเล็ต ของ มศว วา่ ผลการศกึษาท่ีเป็นข้อเท็จจริงระบวุา่ เด็ก ป.1 ก็ได้รับ

ประโยชน์จากการใช้แท็บเล็ต แต่ถ้าเด็ก ป.4 ได้ใช้จะมีประโยชน์มากกว่า ในฐานะท่ี มศว ได้ทําการศกึษา

นโยบายสาธารณะในครัง้นี  ้จึงต้องบอกข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดให้รัฐบาลได้ทราบ เพ่ือนําไป

ประกอบการพิจารณาในการนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติ เพราะอย่าลืมว่าเป็นการใช้งบประมาณภาษี

ประชาชนมาดําเนินนโยบาย 

อธิการบดี มศว กล่าวอีกว่า เข้าใจว่าการประกาศแจกแท็บเล็ตให้เด็ก ป.1 เป็นนโยบายรัฐบาลท่ีใช้

ในการหาเสียงตัง้แตต้่น จงึจําเป็นต้องแจก แตเ่ม่ือผลวิจยัระบชุดัวา่ หากแจก ป.4 คุ้มคา่กวา่ก็ควรพิจารณา

ใหม่ โดยลดจํานวนการแจกจากท่ีต้องแจกเด็ก ป.1 ถึง 8 แสนเคร่ือง ก็ให้แบ่งมาแจกให้เด็กชัน้ ป.4 ด้วย 

โดยมีการจัดสรรเวลาให้ ป.1 เรียนในช่วงเช้าและ ป.4 เรียนช่วงบ่าย จะเป็นการจัดสรรแท็บเล็ตท่ีเกิด

ประโยชน์ในการใช้งานสงูสดุ ซึง่รัฐบาลก็จะไม่เสียคะแนนฐานเสียง อีกทัง้ยงัได้คะแนนนิยมจากประชาชน

อีกด้วย จงึอยากให้รัฐบาลได้นําผลการศกึษาของ มศว ไปช่วยในการพิจารณาการแจกแท็บเลต็อีกครัง้ และ

อยากเสนอให้แจกแท็บเลต็แก่นิสิต นกัศกึษา ซึง่จะเกิดประโยชน์สงูกวา่การแจกแท็บเลต็ให้เดก็. 

  

 


